
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามงาน 
ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 
----------------------------------------------   

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 

COVID-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   ๓.๒ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รอบพิเศษ)  
   ๓.๓ การช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  

๓.๔ แนวทางการด าเนินโครงการกิจกรรมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น (ศาสตร์พระราชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  

    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    ๔.๑ รายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผ่าน
โปรแกรม Google hangout meet 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ การขอความอนุเคราะห์ก ากับและติดตามการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 
(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 

************************************ 
 

 
 
 
 
 



๑ 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานและตดิตามงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 2 

ครั้งที่ ๑๒/256๓ 
เม่ือวันพฤหสับดทีี่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ 4 

ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๔ อาคารอนสุรณ์ 100 ปกีารฝกึหดัครูไทย 
----------------------------------------- 6 

ผู้มาประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร   ประธาน 8 
๒. อาจารย์วีระศักด์ิ   บรรณาธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ  กรรมการ  10 
๔. รองศาสตราจารย์ณัฎฐ์  มากุล    กรรมการ 
๕. อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ   กรรมการ 12 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดส ี   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณกมล  ปุญชเขตต์ทกุิล  กรรมการ 14 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ   กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ    กรรมการ 16 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  จารุพินทุโสภณ  กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  สารสุข   กรรมการ 18 
๑๒. นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร    กรรมการ 

 20 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร   ไปราชการ (พบนายกสภามหาวิทยาลัย) 22 
๒. อาจารย์อุมาพร  ยุวชิต     ไปราชการ (พบนายกสภามหาวิทยาลัย) 
๓. อาจารย์กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์   ไปราชการ (พบนายกสภามหาวิทยาลัย) 24 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 26 
๑. นางลภัสรดา  นาคพริก    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

 28 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๑๕ น. 
 30 
      รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร อธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด  32 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ราบ 34 
๑.๑ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 36 

อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้กําหนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนักศึกษา บุคลากร และ38 

ชุมชน/สังคม และจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 



๒ 
 
เว็บไซต์ www.pnru.ac.th แอพพลิเคช่ันไลน์กลุ่มต่าง ๆ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือให้
ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 2 

อธิการบดี กล่าวว่า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สภามหาวิทยาลัย
ได้การมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่าง ๆ นอกจากน้ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ4 

นวัตกรรม ได้ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ และองคมนตรี ว่าควรดําเนินการใด ๆ ในการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด6 

ของไวรัสโคโรนาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่หลักในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาครู  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเด็นของการใช้งบศาสตร์พระราชาสําหรับขับเคลื่อนในพ้ืนที่ ต้องปรับให้8 

ดําเนินการไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ใช้สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สิ่งที่ต้องเร่ง
ดําเนินการ คือ งบก่อสร้างซึ่งได้ประสานกับงานอาคารและสถานท่ีในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนที่10 

ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปิดการเรียนการสอน ทําให้การปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานที่
ดําเนินการได้ง่ายขึ้น และได้ให้งานรักษาความปลอดภัยกวดขันเรื่องการคัดกรองบุคคลที่เข้าออกใน12 

มหาวิทยาลัยอีกด้วย  
  ทั้งน้ี กระทรวงอุดมศึกษาฯ ให้มหาวิทยาลัยสํารวจว่า นักศึกษาได้รับผลกระทบจากโควิคอ14 

ย่างไร ต้ังแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยมหาวิทยาลัยมีมาตรการเยียวยาผู้ติดเช้ือและได้รับผลกระทบทั้ง
บุคลากรและนักศึกษา เช่น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าหอพัก  เป็นต้น 16 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี รายงานว่า ในส่วนของงานรักษาความปลอดภัยได้
ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย และงดให้บุคคลภายนอกใช้พ้ืนที่ มีการกําหนดให้ใช้ประตูหน้าเพียง18 

ประตูเดียวในการเข้าออก มีพนักงานรักษาความปลอดภัยวัดไข้คัดกรองผู้เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  
  อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม รายงานว่า ด้านการรักษาความสะอาด ได้มอบหมายให้20 

บริษัททําความสะอาดจัดแม่บ้านลงพ้ืนที่ทําความสะอาดทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียน เมื่อทําเสร็จก็
ปิดห้องไว้เพ่ือคงไว้ซึ่งความปลอดเช้ือ และทําความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลาง นอกจากน้ี นายวิวัฒน์  ศัลยกําธร 22 

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบแอลกอฮอล์จํานวน ๑๐๐ ลิตร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ผู้เก่ียวข้องได้ดําเนินการจัดทําเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 24 

สําหรับบริการแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ามาติดต่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ รายงานว่า การเตรียมจัดการเรียนการสอน26 

ออนไลน์น้ัน อยู่ระหว่างการจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีต่อเน่ือง และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ  28 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ รายงานว่า เรื่องงบประมาณแผ่นดินน้ัน มีหนังสือจากสํานัก    
งบประมาณ กระทรวงการคลัง จากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเรียกงบประมาณคืนเพ่ือเยียวยาผลกระทบจาก30 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งได้หารือว่า จะใช้งบประจําคืองบศาสตร์พระราชา 
นอกจากน้ี ยังมีงบลงทุนที่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือไม่ได้ดําเนินการ ก็จะให้นํางบประมาณจํานวนน้ีมาคํานวณเพ่ือ32 

คืนคลังในอัตราร้อยละ ๑๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องคืนงบประมาณจํานวนประมาณ ๑๘ ล้านบาท โดยกอง
นโยบายและแผนได้หารือกับกองคลังว่า ควรเร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อย จะทําให้งบประมาณที่34 



๓ 
 
จะต้องคืนลดลงไปจํานวน ๔ ล้านบาท ทําให้เหลืองบประมาณที่ต้องจ่ายคืนคลังจํานวน ๑๔ ล้านบาท จากงบ
ศาสตร์พระราชา และได้ให้คณะปรับลดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เหลืออยู่  2 

มติที่ประชุม  รับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมอบฝ่ายเลขานุการสรุปสิ่งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ อยู่4 

ระหว่างการดําเนินการ และยังไม่ได้ดําเนินการ เก่ียวกับการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมลงรายละเอียด เพ่ือรายงานต่อ6 

กระทรวงอุดมศึกษาฯ ต่อไป  
 8 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานและติดตามงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตรวจรายงาน 10 

การประชุมครั้งที่ ๑๑/256๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ  256๓  จํานวน ๖ หน้า  
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 12 

๑) หน้า ๕ ของเอกสารประกอบการประชุม บรรทัดที่ ๑๘ ข้อความว่า “...๑๑. อาจารย์          
กน กพิชญ์  วิชญวรนันท์...” แก้ไขเป็น “...๑๑. อาจารย์กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์...” 14 

๒) หน้า ๖ ของเอกสารประกอบการประชุม บรรทัดที่ ๑๘ ข้อความว่า “...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓...” แก้ไขเป็น “...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓...” 16 

๓) หน้า ๙ ของเอกสารประกอบการประชุม บรรทัดที่ ๒๓ ข้อความว่า “...สื่อการเรียนการ
สอนมีไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ...” แก้ไขเป็น “...สื่อการเรียนการสอนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ...” 18 

๔) หน้า ๙ ของเอกสารประกอบการประชุม บรรทัดที่ ๒๙ ข้อความว่า “...สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเท่าที่ดําเนินการ...” แก้ไขเป็น “...สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ20 

เท่าที่ดําเนินการ...” 
๕) หน้า ๙ ของเอกสารประกอบการประชุม บรรทัดที่ ๑๖ ข้อความว่า “...๕.๔ การทบทวน22 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รอบพิเศษ)...” แก้ไขเป็น “...๕.๔ การดําเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รอบพิเศษ)...” 24 

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 26 
  ๓.๑ การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ รายงานว่า การเตรียมจัดการเรียนการสอน28 

ออนไลน์น้ัน อยู่ระหว่างการจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีต่อเน่ือง และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ และได้มอบหมาย30 

ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลที่คณะได้ทําการสํารวจมา 
อธิการบดี กล่าว เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้หารือกันต้ังแต่เริ่มวิกฤตการแพร่32 

ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ทั้งน้ี ได้ให้คณะสํารวจว่า แต่ละสาขาวิชาสามารถสอนออนไลน์ได้อย่างไร 
โดยวิธีการใด โดยเป็นการสํารวจความต้องการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เพราะภาคฤดูร้อนไม่สามารถเปิดสอน34 

ได้ และควรประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  



๔ 
 

อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม รายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  (รอบพิเศษ) ที่ประชุมมีมติให้คณบดีทุกคณะไปสํารวจ และให้คณบดีแจ้งข้อมูลกลับไปยังสํานัก2 

ส่งเสริมวิชาการภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ แต่ได้มีการขยายเวลาการปิดมหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ขยายระยะเวลาการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นเดือนกรกฎาคม 4 

จึงได้ขยายเวลาให้คณบดีในการแจ้งผลการสํารวจด้วย  
อธิการบดี กล่าวว่า การสอนออนไลน์มีหลายระดับและหลายประเภท ขอให้นําข้อมูลที่6 

สํารวจมาพิจารณา โดยควรต้ังคณะกรรมการเพ่ือหารือในเรื่องน้ี  
อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม กล่าวว่า นอกจากน้ี กองคลังและสํานักส่งเสริมส่งเสริม8 

วิชาการและงานทะเบียน จะประชุมเพ่ือหารือเรื่องการปฏิบัติ และประเด็นต่าง ๆ เช่น การกําหนดว่านักศึกษา
ที่เข้ามาใหม่ จะเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาใด เป็นต้น  10 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   12 

  ๓.๒ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รอบพิเศษ) 
  อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม รายงานว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้14 

ประชุมรอบพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้พิจารณาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยา กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยที่ประชุมมีมติว่า ในกรณีที่บุคลากรได้16 

ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา หรือประกาศของส่วนราชการแล้ว แต่พบการติดเช้ือ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรายได้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย (สว.บค.) เพ่ือช่วยเหลือและ18 

เยียวยาให้กับบุคลากร รายละ ๖๐.๐๐๐ บาท (อธิการบดีสมทบให้มหาวิทยาลัยจํานวน ๑๐.๐๐๐ บาท) และ
กรณีเสียชีวิตอนุมัติเพ่ิมให้อีกรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท (อธิการบดีสมทบให้มหาวิทยาลัยจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท) 20 

ในการน้ี มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รอบพิเศษ) ได้นําเสนออธิการบดีแล้ว และแจ้งไปยังคณะ/
สํานัก/หน่วยงาน เพ่ือแจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันแล้ว 22 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 24 

  ๓.๓ การช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  สารสุข รายงานว่า ด้วยมีนักศึกษาสอบถามถึงข้อมูลการลดราคา26 

หอพักนักศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน และการแจกหน้ากากอนามัยว่า แจกเฉพาะนักศึกษาจีนที่พักหอพักเท่าน้ัน
หรือไม่ โดยจะมีการแจกหน้ากากอนามัยแก่นักศึกษาไทยที่พักหอพัก และนักศึกษาที่มาเรียนตามปกติหรือไม่ 28 

นอกจากน้ี ยังมีการถามเรื่องการจัดหางานพิเศษให้กับนักศึกษาเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน
  อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่แจกให้กับนักศึกษาจีนน้ัน เป็น30 

หน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ สําหรับนักศึกษาจีนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยที่
เหลือได้แจกจ่ายไปตามคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แจกจ่ายให้กับบุคลากรได้อย่างทั่วถึง 32 

และยังมีหน้ากากอนามัยอีกส่วนหน่ึงซึ่งไม่มาก จะไว้ตามจุดบริการต่าง ๆ เพ่ือเป็นหน้ากากอนามัยสํารองไว้
สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้พกหน้ากากอนามัยติดตัวมา ไม่สามารถแจกหน้ากากให้กับนักศึกษาทั้งหมดได้ แต่มี34 



๕ 
 
หน้ากากอนามัยสํารองบริการเฉพาะกรณีไป ส่วนการจัดหางานพิเศษให้นักศึกษานั้น เป็นเรื่องต่อเน่ืองที่ดําเนิน
มาจากงานอาคารสถานที่ 2 

  ผู้ช่วยศุภกิจ  สดสี กล่าวว่า เน่ืองจากงานของกองอาคารสถานที่น้ันมีมาก บุคลากรไม่
สามารถทําได้ทัน เช่น งานเขียนแบบ จึงได้จ้างนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมมาทํางานน้ี เป็นงานพิเศษ 4 

และเป็นงานต่อเน่ือง  สามารถทําได้ที่บ้าน ซึ่งไม่สามารถให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยทํางานได้ทั้งหมด  
  อธิการบดี กล่าวว่า ขอให้ปรับข้อความในเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือ6 

ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ในส่วนของการแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักศึกษาจีน 
และการให้นักศึกษาทํางานพิเศษ รับงานไปทําที่บ้าน มีค่าตอบแทน  8 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 10 

  ๓.๔ แนวทางการดําเนินโครงการกิจกรรมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน (ศาสตร์พระราชา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  12 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ รายงานว่า กองนโยบายและแผน ได้ประสานให้ทุกคณะ 
แจ้งอาจารย์และสาขาวิชาให้ส่งโครงการศาสตร์พระราชา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการ14 

รวบรวม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๕.๖๘ ล้านบาท แต่สํานักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้ง
มาว่า ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดงบประมาณลงเพ่ือนํางบประมาณไปเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การ16 

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  18 

 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 20 
  ๔.๑ รายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผ่านโปรแกรม 
Google Hangout Meet 22 
  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ รายงานว่า ตามท่ีได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยเป็นการ24 
ประชุมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Google Hangouts Meet น้ัน ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดทํารายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย26 
มีผลการจัดประชุมดังน้ี 
  ๑) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการประชุมออนไลน์ 28 
  ๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีความต่ืนตัวในการจัดประชุมออนไลน์ทําให้
การประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน  30 
  ๓) อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีความเสถียร ไม่มีความขัดข้องทางสัญญาณและโปรแกรม 
  ๔) ประธานที่ประชุม (นายวีระกุล  อรัณยะนาค) เห็นชอบในการจัดประชุมในรูปแบบ32 
ดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย ควบคู่กับการประชุมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม 34 
Google Hangout Meet 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  36 
มติที่ประชุม รับทราบ  



๖ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑ การขอความอนุเคราะห์กํากับและติดตามการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม (สํานักงาน           2 

สภามหาวิทยาลัย)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  สารสุข รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศปิดทําการ4 

มหาวิทยาลัยเป็นการช่ัวคราวอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วม6 

ประชุมในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตดําเนินการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Hangout Meet ควบคู่ไปกับการประชุม ในการน้ี สํานักงานสภา8 

มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะดําเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานทางการเงิน และได้10 
ดําเนินการยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้ในการประชุมครั้งต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการกํากับ
และติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 
มติที่ประชุม  มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้กองคลังดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิโดยผ่านทางบัญชีธนาคาร    14 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 16 
  ๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการประสานคณะกรรมการประสานฯ เพ่ือหารือเก่ียวกับกําหนดการประชุมครั้งต่อไป   18 

 
เลกิประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 20 
 
   22 
      

 24 

 
 26 

 
 28 

 
  30 

นางลภัสรดา  นาคพริก 
จดบันทึกการประชุม 

 
 

อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


